

Nhà máy Trung Quốc Kính cường lực 19 mm chất lượng cao



Khoảng 19 kính cường lực mm

19 kính cường lực mm, cũng gọi 19 kính cường lực mm, 19 kính cường lực mm, 19 kính cường lực mm, 19 kính mm ESG. Nó được biết đến như là kính an toàn cao, chủ yếu được xử lý từ 19 kính nổi không màu mm và 19 kính nổi sắt cực thấp mm, được chế tạo bằng cách nung kính lên đến hơn 600 ° C và làm lạnh nhanh chóng, khóa các bề mặt bên ngoài của thủy tinh ở trạng thái nén cao, và lõi hoặc trung tâm của kính trong lực căng bù.



Các loại 19 Kính cường lực an toàn mm

Với kính nổi khác nhau và cách xử lý khác nhau, chúng tôi có 19 kính cường lực trong suốt mm, 19 kính cường lực thấp mm, 19 kính cường lực phun sương mờ mm, 19 kính cường lực in màn hình mm, 19 kính cường lực nứt bằng mm, 19 kính cường lực in kỹ thuật số mm, 19 kính cường lực đường cong mm, v.v.



Đặc điểm của 19 Kính cường lực mm

- **Cường độ cao.** Kính cường lực có thể chống uốn cong và va đập rất tốt vì cường độ của nó cao hơn khoảng 5 lần so với kính ủ thông thường.
- **An toàn cao.** Kính cường lực là vô hại của con người, bởi vì nó biến thành các hạt góc bị che khuất khi nó bị vỡ. Và quá trình ủ làm giảm đáng kể nguy cơ vỡ nhiệt thủy tinh, có thể giúp giảm tổn thất.
- **Ổn định nhiệt.** Kính cường lực có khả năng chịu được sự thay đổi nhiệt độ từ 250 đến 320oC trong khi kính ủ thông thường chỉ có thể chịu được 20 đến 100oC.
- **Chế biến đặc biệt.** Sau khi kính cường lực kết thúc, chúng tôi không thể thực hiện bất kỳ quy trình nào trên nó. Vì vậy, nếu cần tùy chỉnh cắt theo kích thước, khoan lỗ, đánh bóng cạnh, cắt rãnh, vv chúng ta nên làm chúng trước khi ủ.



Thông số kỹ thuật của 19 Kính cường lực mm

Kích thước: Tối đa 3000 * 8000 mm, Tối thiểu 150 * 300 mm, mọi kích thước cắt tùy chỉnh

Màu: Màu thủy tinh ban đầu là rõ ràng và cực kỳ rõ ràng, và có thể sơn bất kỳ màu nào trên đó

Hình dạng: Hình chữ nhật, tròn, hình thang, song song, v.v.

Cạnh: Cạnh đánh bóng phẳng (cạnh T), cạnh bút chì (cạnh C), cạnh vát, cạnh ogee, cạnh mờ, cạnh tròn, v.v.



Ứng dụng của 19 Kính cường lực mm

Kính cường lực 19 mm là một loại kính an toàn cao, nó được sử dụng rộng rãi ở những nơi cần cường độ cao, chẳng hạn như lan can kính an toàn, mặt bàn trang trí, mặt kính trên bếp, v.v.

KXG 19 Kính cường lực an toàn mm ứng dụng

